



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. 'ข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก'ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวโพดงวดแรกปี 63/...	mgronline.com
3. ย้ำแก้กฎหมายส.ป.ก.ปี63เพื่อเกษตรกร	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
4. 'เห็นแครง วชท.กระบี่'เสริมความรู้-คู่รายได้ระหว่างเรียน	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
5. สภาธุรกิจสหรัฐขอพบปักตู่ เพิ่มการลงทุนในเมืองไทย	แนวหน้า
6. คอลัมน์: ก๊อชชิปการเมือง: รางวัลการ์นต์	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. คอลัมน์: รอบโลก: ห้ามจับปลา	ไมบรัฐ (กรอบบ่าย)
8. รายงานพิเศษ: เจาะลึกประกาศใหม่ที่ดินส.ป.ก. อนุญาตทำกิจการอื่น-ช่วย...	ข่าวสด
9. พบป่วยเพิ่มอีก4ราย โคนมล้างบางฆ่ามิงค์ ผวาไวรัสกลายพันธุ์ ยุโรปหั่นติดลบฮวบสยามกีฬา	
10. คอลัมน์: คนปนข่าว: คุณแก้รัฐธรรมนูญ	ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : 'ข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก'ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 25974 หน้า : 1(บนขวา), 18



'ข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก'ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย

นางสุจารีย์ พิชา รรท.ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 85-90 วัน หรือเรียกว่าข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก นับเป็นวัตถุดิบอาหารโคนมที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ให้ปริมาณน้ำนมก่อนข้างมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์และข้าวโพดเมล็ดที่นำไปผสมในอาหารสัตว์ โดย



พบโคนมที่กินข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักเป็นอาหารให้ก้านมได้ 14 กิโลกรัม/ตัว/วัน เปรียบเทียบกับพืชอาหารชนิดอื่นจะให้ก้านม 12 กิโลกรัม/ตัว/วัน และที่สำคัญข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักเป็นพืชที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด สามารถปลูกทดแทนสินค้าหลักอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขายเฉพาะเมล็ด (อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน) ได้

ปัจจุบันพบปริมาณการผลิตข้าวโพด

ต้นสดพร้อมฝักของจ.เชียงใหม่ สามารถผลิตได้เพียง 870 ตัน/ปี ในขณะที่ปริมาณความต้องการรับซื้ออยู่ที่ 1,055 ตัน/ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนม ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและจำหน่ายข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก เพื่อให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมนำไปใช้ทำอาหารTMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตมากกว่า

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเมล็ดและหญ้าเนเปียร์

จากการลงติดตามการผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักในพื้นที่จ.เชียงใหม่ พบมีพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูก (S1,S2) 770,392 ไร่ ซึ่งเกษตรกรปลูกในพื้นที่ S1,S2 เพียง 39,504 ไร่ คงเหลือพื้นที่ความเหมาะสมอีก 730,888 ไร่ จึงแนะนำให้เกษตรกรหันมาปรับระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้น คือ 85-90 วัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : 'ข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก'ปลูกง่ายขึ้นน้อย

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 25974 หน้า : 1(บนขวา), 18



และใช้พื้นที่ที่เหมาะสม เช่น พันธุ์นครสวรรค์ 80 เพื่อเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก แทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยว 120 วัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว เกษตรกรยังสามารถปลูกได้ประมาณ 3 รอบในระยะเวลา 1 ปี ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 6,133 บาท/ไร่/รอบการผลิต กำไรเฉลี่ย 440 บาท/ไร่/รอบการผลิต

ทั้งนี้ ข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักเป็นพืชสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกร รวมทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและจำหน่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรควรหมั่นตรวจดูแลรักษาแปลง และควรเฝ้าระวังโรคและศัตรูพืช หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.1 โทร. 0-5312-1318 อีเมล zone1@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ mgronline.com

หัวข้อข่าว : “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวโพดงวดแรกปี 63/...

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

MGR ONLINE

ค้นหา

Q

NEWS 1



การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

Lite Version

หน้าหลัก / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวโพดงวดแรกปี 63/64 กิโลกรัม ละ 0.45 บาท

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2563 16:21 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด งวดที่ 1 ปี 2563/64 กิโลกรัมละ 0.45 บาท จ่ายให้กับเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 และระบุวันเก็บเกี่ยวก่อน 20 พ.ย.63

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษา ราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการ ชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 1 ของโครงการประกันรายได้ปี 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม การเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พ.ย.2563 ในอัตรา กิโลกรัม (กก.) ละ 0.45 บาท

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/62-2563/64) ของสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ คิดด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินไร่เรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 1 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 9,625.5 บาท

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้า ภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ดาก เลย เชียงราย ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และแพร่ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง โดยงวดที่ 1 มีราคา เฉลี่ยอยู่ที่ 8.05 บาทต่อกก. มีส่วนต่างอยู่ที่ กก.ละ 0.45 บาท จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกก.

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เมื่อ วันที่ 18 ส.ค.2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย จะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนถึงสิ้นปีโครงการ

ย้ำแก้กฎหมายส.ป.ก.ปี63เพื่อเกษตรกร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยถึงการออกประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) กรณีรายการกิจการอื่นที่เป็นการสัมปทานหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563) และกรณีการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563) รวม 2 ฉบับ ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (กฎหมาย ส.ป.ก.) ซึ่งสามารถจำแนกการจัดที่ดินได้ 3 ประเภท ดังนี้ 1.การจัดที่ดิน

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสัมปทานหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม มาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสัมปทานหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม มาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ

กิจการนั้น ๆ ประกอบกับบริบทของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ละท้องที่ โดยแม้ว่ากิจการที่ขึ้นคำขอจะเป็นกิจการตามรายการที่ประกาศ คปก. กำหนด แต่หากเกษตรกรในท้องที่นั้นไม่ได้รับประโยชน์จากกิจการนั้นโดยตรง กิจการดังกล่าวย่อมไม่เข้าลักษณะกิจการที่จะได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. ได้ เช่น...

กิจการโรงงานน้ำตาล โรงงานผลไม้กระป๋องฯ ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดที่ดินนั้นจะต้องเป็นกิจการแปรรูปผลิตผลเกษตรกรรมที่มีลักษณะ “ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก” และ “เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวได้รับประโยชน์จากกิจการนั้นโดยตรง”

เพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และสถาบัน การเกษตร (มาตรา 30)

2.การจัดที่ดินให้แก่บุคคลทั่วไป สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสัมปทานหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน (มาตรา 30 วรรคห้า) 3.การอนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรใช้ที่ดินเพื่อกิจการ สาธารณูปโภคและกิจการอื่นเพื่อประโยชน์ใน ด้านสวัสดิการ การสาธารณูปโภค การศึกษา



และการสาธารณสุขของเกษตรกร (ระเบียบที่ ออกตามมาตรา 19 (3) (6) (12))

กรณีการจัดที่ดินสำหรับกิจการตาม ประกาศ คปก. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็นการจัด ที่ดินประเภทที่ 2 ซึ่งกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ ให้ ส.ป.ก. จัดที่ดินประเภทนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยในการจัดที่ดินนับแต่ช่วงเวลาดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันเป็นการจัดที่ดินตามประเภท กิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ได้ประกาศกำหนดตั้งแต่ปี 2533 และปี 2543 รวม 2 ฉบับ ได้แก่

ราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

ทั้งนี้ ประเภทกิจการตามประกาศ คปก. ดังกล่าวยังคงต้องมีลักษณะ “เป็นกิจการที่มี ลักษณะสัมปทานหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวได้รับประโยชน์จาก กิจการนั้นโดยตรง” ด้วย กล่าวคือ คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นประธานจะเป็นผู้พิจารณาประเภท

กิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่จะมีสิทธิได้ รับการจัดที่ดินนั้นจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคล ที่ให้บริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ เกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขต ดำเนินการปฏิรูปที่ดินโดยตรง ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ของบุคคลผู้ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมาย ส.ป.ก. และที่อยู่อาศัยของบุคคลซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นผู้รับจ้าง หรือปฏิบัติงานในกิจการของบุคคลผู้ได้รับ อนุญาตดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดที่ดินให้กับเกษตรกร



ผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญของ ส.ป.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส.ป.ก. ดำเนินการจัดที่ดินภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 2.93 ล้านไร่ เนื้อที่ 36.36 ล้านไร่ และในปี 2563 จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 63,000 ราย เนื้อที่รวม 479,456 ไร่

“ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะดำเนินการออกประกาศไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กฎหมายเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สถาปนามีสั่งคมในท้องถิ่น ๆ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า ส.ป.ก. ดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส”.

'เห็ดแครง วชท.กระบี่'เสริมความรู้-คู่รายได้ระหว่างเรียน

เห็ดแครง หรือ เห็ดตีนตุ๊กแก เป็นเห็ดที่ กระจายทั่วทุกภาคของ ประเทศไทย โดยเฉพาะฤดู ฝนจะพบเห็ดแครงจำนวน มากออกตามวัสดุหลายชนิด เช่น ท่อนไม้ กิ่งไม้ โดยเฉพาะในภาคใต้จะพบเห็ด แครงมากบนท่อนไม้ ยางพาราที่ตัดโค่นไว้ เมื่อมี ฝนตกก็จะพบเห็ดแครงขึ้น

ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบ อาหารได้หลากหลายเมนู นิยมบริโภคกันมากในพื้นที่ภาคใต้ ราคา ขาย กก.ละ 80-100 บาท แต่หาได้ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น กรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงขึ้น โดย การวิจัยสูตรอาหารและเทคนิคการเพาะเลี้ยง จนเป็นที่แพร่หลาย แต่ ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

น.ส.อรรพรรณ คำนิงการ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาพืช ศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กล่าวว่า วิธีการเพาะ เลี้ยงเห็ดแครง เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนหนึ่งของวิชาพืช ศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และหารายได้ระหว่าง เรียน เป็นสูตรเฉพาะของ อ.กาญจณี เดชะวรรักษ์ ครูชำนาญการ ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ปี 48 ที่วิจัยและพัฒนาเทคนิค



การเพาะเลี้ยง เนื้อเชื้อบนอาหาร รูน เป็นขั้นตอน แรกของการเพาะ เห็ดที่ต้องอาศัย เทคนิคการปลอดเชื้อ โดยเชื้อเห็ดที่ได้จะมีคุณภาพสำหรับนำไปถ่ายลง ก้อนเชื้อเพื่อนำไปบ่มประมาณ 15-20 วัน ก่อนเปิดดอกต่อไป

“การเปิดดอกเห็ดเริ่มจากนำก้อนเชื้อเข้าสู่โรงเรือน ดึงจุก พลาสติกที่ปิดก้อนออก แล้วใช้ยางรัดปากถุงแทน จากนั้นกรีดถุงก้อน เชื้อเป็นแนวยาว 4 แนว แบบทแยงเหมือนเห็ดหูหนู 3 วันแรก รดน้ำ ที่พื้นและผนังโรงเรือนเพื่อเพิ่มความชื้นในโรงเรือน เพราะในระยะแรก ตรงบริเวณรอยกรีดเส้นใยจะขาด ต้องรอให้เส้นใยประสานกันก่อน ห้าม รดน้ำไปถูกก้อนเชื้อบริเวณรอยกรีดเพราะอาจเน่าเสียหายได้ เห็ดแครง จะออกดอกได้ดีในอุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% หลัง 2-3 วัน ดอกเห็ดจะเริ่มปรากฏออกมาหลังจากนั้น ประมาณ 4-5 วัน ดอกเห็ดจะโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้ รุ่นแรกจากนั้น ประมาณ 6-7 วันก็จะเก็บรุ่นที่ 2 ได้ ก่อนเชื้อเห็ดแครง 1 ก้อน จะให้ ผลผลิตประมาณครึ่งกิโลกรัม ราคาขาย กก.ละ 80-100 บาท หากทำ เห็ดแครงตากแห้ง จะเก็บไว้ได้ประมาณ 1 ปี ราคา กก.ละ 400-500 บาท” น.ส.อรรพรรณ กล่าว

ด้าน นางมณี วรรณสอน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้เปิด เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเห็ดแครง แบบครบวงจร และเป็นแหล่งจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดแครง ผลผลิตดอก เห็ดแครงในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ เพาะเลี้ยงเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน แต่ผลผลิตไม่เพียงพอเพราะ





มีลูกค้าสั่งซื้อจำนวนมาก เนื่องจากเห็ดแครงที่เพาะเลี้ยงของวิทยาลัยเกษตรฯ จะมีคุณภาพดี เนื้อกรอบนุ่ม รสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังเห็ดสดแล้วยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น นำพริกเห็ดแครงเกษตร สมูทเห็ดแครง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า หากเกษตรกรสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ที่วิทยาลัยฯ มีวิทยากรอบรม และให้คำแนะนำฟรี ติดต่อโทร. 0-7566-6022.

สุธี มาธยา รายงาน

สภาธุรกิจสหรัฐขอพบบิกต์ เพิ่มการลงทุนในเมืองไทย

‘แอปเปิล-ฟอร์ด มอเตอร์’ ร่วมเจรจาข้อตกลงสองฝ่าย เปิดทำเนียบต้อนรับ 25 พ.ย.

นักธุรกิจสหรัฐฯ ที่ประกอบธุรกิจในไทย เตรียมพบ “นายกฯ” 25 พฤศจิกายน เตรียมหารือเพิ่มการลงทุนในไทยหลัง “โควิด-19” คลี่คลาย ด้าน “เจليمซัย” เปิดประชุมกรีกวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2563 ชูงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมวิถีชีวิตใหม่ ▶ ต่อ : สภาธุรกิจฯ - หน้า 9

สภาธุรกิจฯ

วันที่ 21 พ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “รัฐบาลเล่าเรื่อง โดยนารีสโมสร” ซึ่งเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ว่า สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) จะนำคณะนักธุรกิจสหรัฐอเมริกา ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับคณะนักธุรกิจที่อยู่ใน

สหรัฐฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ บริษัท แอปเปิล, บริษัท 3M, บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์, ธนาคารซีดีแมงก์, บริษัท เฟดเอ็กซ์ (FedEx), บริษัท ไบเออร์ (Bayer), บริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นต้น นายอนุชากล่าวว่า การหารือดังกล่าว จะครอบคลุมภาคธุรกิจพลังงาน การสื่อสาร, โทรคมนาคม, ยา, ยานยนต์, การขนส่ง และภาคการเงินการธนาคาร โดยมีรายงานว่า จะเป็นการหารือถึงการสนับสนุนการลงทุนในไทย ช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และอาจหารือถึงความเปลี่ยนแปลงตัวประธานาธิบดี

สหรัฐฯ คนใหม่ด้วย

ด้าน นายเจليمซัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมกรีกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความสมดุลวิถีชีวิตใหม่กับสถานะเศรษฐกิจสังคมไทย” ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก ว่า จากสถานการณ์ของวิกฤติไวรัสโควิด-19 ในช่วงปีนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้กิจกรรมการผลิต การขนส่ง ภาคบริการต่างๆ หยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก ภาคเกษตร ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่ และปัญหาด้านโลจิสติกส์ ขณะนี้ สถานการณ์ในประเทศไทยคลี่คลาย จึงเป็นโอกาสดีของภาคเกษตร ที่ประเทศต่างๆ มีการนำเข้าอาหารจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้ภาคเกษตรปรับตัวสู่วิถีใหม่ ที่จะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการทำการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งใช้สื่อออนไลน์เข้าถึง ช่องทางการตลาดได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้รูปแบบพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ภาคการเกษตรจึงต้องปรับตัวในหลายๆ เรื่อง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14453

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 73.54 Ad Value: 66,186

PRValue (x3): 198,558

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สภาธุรกิจสหรัฐขอพบบีคู้ เพิ่มการลงทุนในเมืองไทย

ดังนี้ 1.การให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 2.การค้าออนไลน์จะเปิดโอกาสให้สร้างอัตลักษณ์ของสินค้าของตนเอง โดยสร้างความดึงดูดให้กับสินค้าออนไลน์ สามารถขายสินค้าภายใต้ Brand Name ของตนเอง/ของกลุ่ม/ของชุมชน ไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่าน Online Market โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ 3.แรงงานที่กลับคืนถิ่น ให้ภาคเกษตรเป็นฐานรองรับแรงงาน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการบ่มเพาะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ใช้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในการบ่มเพาะผู้ให้บริการทางการเกษตร ทั้งผู้ประกอบการ และ Start Up เพื่อให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้คำปรึกษาในการลงทุนภาคการเกษตร 4.ภาคเกษตรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานที่สูงอายุ ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม เช่น ระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ เครื่องจักรกลสมัยใหม่ รวมทั้งใช้ Agri-Map เพื่อจัดทำ Zoning เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งอุปสงค์ และอุปทานของสินค้าเกษตร

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับงานวิจัย ซึ่งประเทศไทยยังมีความต้องการงานวิจัยทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ดังนั้น จึงอยากเห็นงานวิจัยต่างๆ ถูกนำไปใช้ต่อยอด ก่อให้เกิดประโยชน์ พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการเกษตร โดยงานวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ สามารถลดต้นทุน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมูลค่า คุณภาพผลผลิตการเกษตรได้ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อภาคเกษตรไทย อาทิ แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” โดยเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด ที่สำคัญตามแนวทางนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้า เกษตรออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างสินค้าทางเลือก/พืชทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพให้กับเกษตรกร การรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนาคุณภาพ สินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการตรวจสอบ ย้อนกลับและนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต และแปรรูป การประกันภัยพืชผล เป็นต้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

กือชชูป การเมือง



ดร.มนต์เกียรติ์ อินทร์น้อย

รางวัลการ์นต์

ต้องขอปรบมือให้กับองค์การสะพานปลา(อสป.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.มนต์เกียรติ์ อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. ที่กวาดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2563 ไปถึง 2 รางวัล ทั้งรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กรประเภทดีเด่น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปี หรือนับตั้งแต่องค์การ

สะพานปลาเปิดดำเนินการมา

ย่อมเป็นเครื่องการันตีถึงฝีมือการบริหารของ ดร.มนต์เกียรติ์ ที่สามารถปลุกปั้นองค์กรขนาดเล็กจนกลายเป็นที่ยอมรับ แต่ที่น่ายินดีไปกว่านั้น ก็คือผลประกอบการในปี 2563 ที่ อสป.สามารถทำกำไรสูงสุดในรอบ 20 ปี จากการบริหารงานเชิงรุก โดยการปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศให้ทันสมัยมากขึ้น

แหม...ด้วยฝีมือการบริหารที่เก่งกาจของ ดร.มนต์เกียรติ์ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งผลกำไร และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นแบบนี้ แหมงไม้ก็ขอปรบมือให้รัว ๆ เลยจ้า.

แหมงไม้



ห้ามจับปลา

● เชียงไฮ้-เมื่อวันที่ 20 พ.ย.กระทรวงเกษตรของจีนประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เป็นต้นไปจะขยายขอบเขตห้ามการจับปลา ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี ไปจนถึงยังเขตปากแม่น้ำที่กำหนดนอกชายฝั่งเชียงไฮ้ และจะไม่ออกใบอนุญาตจับปลาห้ทะเล ปลากระตักปูและปลาไหลในพื้นที่ที่กำหนด ตามแผนสั่งห้ามการจับปลาในแม่น้ำแยงซีเป็นเวลา 10 ปี ที่ประกาศใช้ช่วงต้นปีเพื่อให้สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ฟื้นตัวคำสั่งห้ามดังกล่าวจะขยายไปยังแควใหญ่ของแยงซีในช่วงต้นปี 2564 ด้วย เชื่อว่าประมงราว 280,000 คนใน 10 จังหวัดและภูมิภาคจะได้รับผลกระทบจากประกาศนี้.

เจาะลึกประกาศใหม่ที่ดินส.ป.ก. อนุญาตทำกิจการอื่น-ช่วยเกษตรกร?



พิเศษ รายงาน

ทั้งประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เรื่องกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2532 พ.ศ.2563 ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงนามในประกาศคปก.ใหม่ 2 ฉบับ คือฉบับวันที่ 28 ต.ค.2563 และฉบับวันที่ 30 ต.ค.2563

มีเสียงคัดค้านและกังวลใจว่าการแก้ไขประกาศ คปก. ครั้งนี้ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน เพราะกิจการที่ระบุว่าสามารถดำเนินการได้มีทั้ง โรงงาน โรงน้ำแข็ง ปิมน้ำมัน ร้านจำหน่ายของชำ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านจำหน่าย

ยา หอพัก เป็นต้น

ร้อนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาย้ำชัดว่าที่ ส.ป.ก. ต้องจัดสรรเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร และดำเนินการเรียกคืนที่ดินจากนายทุนเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ส่วนประเด็นความกังวลใจว่าประกาศการใช้ที่ดินส.ป.ก.ที่เพิ่งออกมานั้น จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนหรือไม่ ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้มีการทุจริตหรือฉวยโอกาสจะติดตามทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส ให้เกษตรกรหลุดจากความยากจน

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัสยืนยันว่าการแก้ไขระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ไม่เอื้อนายทุน การปรับปรุงประกาศครั้งนี้เพื่อลดดุลพินิจและคอร์รัปชัน การเข้ามากำกับดูแล ส.ป.ก. จะน้อมนำพระราชโองบาย ร.9 ที่ให้ไว้ตั้งแต่ปี 2518 มาใช้ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

มีแต่จะแก้ไขในสิ่งที่ปกปิด และกระทำผิดกฎหมาย ให้ตรงกับพระราชโองบายของพระองค์ผู้ก่อตั้งคือ ร.9 โดยจะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้องทำให้ครบ

สหรับประกาศ คปก. เรื่องกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2532 พ.ศ.2563

ถือเป็นกำหนดกิจการเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติได้ง่ายลดการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ ที่หากตีความตามกฎหมายฉบับเก่าหากต้องใช้ดุลพินิจทำให้แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดตีความแตกต่างกันไปไม่มีมาตรฐาน

ที่ผ่านมามีการปรับปรุงประกาศ คปก. 2 ครั้ง คือเมื่อ 27 พ.ย.2533 นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีและสหกรณ์

(ในขณะนั้น) ลงนามเรื่องกำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 30 วรรคห้า ดังนี้คือ 1.กิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

และในวันที่ 9 พ.ค.2543 เมื่อครั้ง นายประภัตร โพธสุธน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีและสหกรณ์ ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 30 วรรคห้า เพิ่มเติมข้อ 1.5 ของข้อ 1 ไว้ดังนี้

“ข้อ 1.5 กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งกิจการนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ”

ประกาศ คปก.ใหม่ที่ ร.อ.ธรรมนัส ลงนามวันที่ 28 ต.ค.2563 จึงกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาทิ กิจการทางวิชาการเกษตร การสาธิต การทดลอง เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ศูนย์ผลิตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้อาชีพ เกษตรกรรม สถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/เคมี ร้านซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

ส่วนประกาศ คปก.ฉบับวันที่ 30 ต.ค.2563 เพื่อความชัดเจน ในการกำหนดเขตที่ดินชุมชน ตามข้อ 1.5 ของประกาศกระทรวงเกษตรฯ (การกำหนดเขตที่ดินชุมชน) โดยระบุกิจการเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

จากเดิมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ทาง ส.ป.ก.เห็นว่าสังคมพัฒนาและเติบโต เพราะจากปี 2518 มีชุมชนเพียง 4,000-5,000 ชุมชน แต่การเติบโตของชุมชนเมือง ส่งผลให้ปี 2563 มีชุมชนเพิ่มเป็น 10,000 ชุมชน

กิจการในประกาศ คปก.ล่าสุดที่กำหนดที่สามารถตั้งในที่ ส.ป.ก.ได้มีดังนี้

1.กิจการป้อนน้ำมัน ถ้ำหุงต้ม แก๊สแอลพีจีและตู้ซ่อมรถ เช่น ป้อนน้ำมัน ป้อนน้ำมันชุมชน สถานีน้ำมัน ประเภท

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10952

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 161.32 Ad Value: 177,452

PRValue (x3): 532,356

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เจาะลึกประกาศใหม่ที่ดินส.ป.ก. อนุญาตทำกิจการอื่น-ช่วยเกษตรกร?

ปัม্প์หลอด ตู้ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ระบบผลิตไบโอแก๊ส ปั๊มน้ำมันและซ่อมจักรยานยนต์ กิจการอู่ซ่อมรถ (เงื่อนไขต้องเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเกษตร)

2.กิจการผลิตน้ำและน้ำแข็ง เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานผลิตน้ำดื่มระบบอาร์โอ โรงงานน้ำแข็ง

3.กิจการตลาดจำหน่ายสินค้า เช่น ตลาดกลางชุมชน ตลาดสด ตลาดนัด

4.กิจการจำหน่ายรถยนต์และเครื่องกลทางการเกษตร เช่น ร้านจำหน่ายเครื่องกลทางการเกษตร ร้านจำหน่ายรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง

5.กิจการร้านค้า เช่น ร้านจำหน่ายของชำ ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก ร้านจำหน่ายไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน ร้านตัดผม ทำผม ร้านตัดเย็บ จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องนอน

6.กิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

7.กิจการไปรษณีย์ เช่น สถานีรับส่งวัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์

8.กิจการสุขภาพ เช่น คลินิก สถานพยาบาล หัตถกรรม ร้านจำหน่ายยา/เวชภัณฑ์

9.กิจการคมนาคม เช่น สถานีขนส่ง รถรับจ้าง

10.กิจการร้านอาหาร เช่น ร้านจำหน่ายข้าวแกง อาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว

11.กิจการสาธารณะที่เอกชนขอใช้ เช่น โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก

และ 12.กิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ที่อยู่อาศัย ที่พัก หอพัก

คาน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า สังกมมีคำถามถึงประกาศของ ส.ป.ก.กำหนดกิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ที่อยู่อาศัย ที่พัก หอพักนั้น ขณะนี้บ้านเมืองเจริญ ชุมชนขยาย

เมื่อปี 2536 มีชุมชนอยู่ประมาณ 5,000 แห่ง แต่ขณะนี้มากกว่า 10,000 แห่ง จึงต้องเข้าไปดูการเติบโตของชุมชน ว่าการมีบ้าน รีสอร์ท หรือหอพัก มันเข้าเกณฑ์ กิจการต่อเนื่องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือไม่

สมมติว่ามีการทำสวนยางพารา จำเป็นต้องมีบ้านพัก หอพัก เพื่อให้เกษตรกร คนกรีดยางอยู่ ถือว่าหอพักนั้น เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับเกษตร ส่วนหอพักนักศึกษา ต้องเข้าไปดูว่าหอพักนั้นทำเพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรอยู่

หรือไม่

“กรอบปฏิบัติยังต้องใช้ดุลพินิจของ คปท.แต่ต้องว่ากันตามกฎหมาย เข้าเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก็สามารถทำได้ อาทิ การทำโฮมสเตย์เล็กๆ ที่ปลูกผักในพื้นที่ ทำเกษตรเพื่อป้อนโฮมสเตย์นั้นๆ สามารถทำได้ เพราะเข้าเกณฑ์ ทำกิจการเกี่ยวเนื่องการเกษตร”

สำหรับที่ผ่านมาการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัดต่างๆ เกิดความล่าช้า และเกิดการตีความไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อกฎหมายให้ใช้ดุลพินิจ จึงเกิดการตีความกฎหมายและผลการใช้ดุลพินิจของ คปท.ที่แตกต่างกันไป 72 จังหวัดที่มีที่ส.ป.ก.

ตีความการใช้ประโยชน์บนที่ดิน ส.ป.ก.ออกไปแตกต่างกัน 72 อย่าง เรียกได้ว่า 72 จังหวัด 72 มาตรฐาน

การออกประกาศ คปท.ครั้งนี้จึงเป็นการกำหนดความชัดเจนของกิจการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจซึ่งอาจเป็นที่มาของการคอร์รัปชัน ในกลุ่มคนที่มอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินกิจการในที่ส.ป.ก.

แต่สิ่งพึงระวังคือจะทำอย่างไรให้การขยายตัวและการพัฒนาชุมชนเมืองสามารถเดินหน้าได้ พร้อมกับคงไว้ซึ่งที่ดิน ส.ป.ก.ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ตั้งจุดประสงค์เมื่อครั้งก่อตั้ง ส.ป.ก.ปี 2518

พบป่วยเพิ่มอีก4ราย โคนมล่างบางฆ่ามิงค์ ผวาไวรัสกลายพันธุ์ ยุโรปหวั่นติดเชื้อกลับ

พบ (ต่อจากหน้า 1)

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,892 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 60 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,745 ราย ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (19 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการล็อกดาวน์รอบใหม่ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ขณะที่หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจนำตลาดร่วงลง ขณะที่เกาหลีใต้ยืนยันจำนวนผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 คน และเสียชีวิตแล้วเกินกว่า 500 คน ขณะที่กรุงโซลและพื้นที่ใกล้เคียง กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาด “ระลอกสาม” ส่วนทางการเดนมาร์กเร่งกำจัดตัวมิงค์ สาเหตุโควิดกลายพันธุ์ในตัวสัตว์ขนฟูเหล่านี้

พบป่วยเพิ่ม4ราย

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ทำให้อยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,892 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิต 60 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,745 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 87 ราย ทั้งนี้

ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นคนไทย ทั้ง 4 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศจากเยอรมนี 1 ราย สาธารณรัฐเช็ก 2 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 57,228,106 ราย อาการรุนแรง 101,817 ราย รักษาหายแล้ว 39,719,542 ราย เสียชีวิต 1,365,461 ราย 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 12,070,712 ราย, 2. อินเดีย จำนวน 9,004,325 ราย, 3. บราซิล จำนวน 5,983,089 ราย, 4. ฝรั่งเศส จำนวน 2,086,288 ราย, 5. รัสเซีย จำนวน 2,015,808 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 151 จำนวน 3,892 ราย

หุ้นยุโรปปิดลบวิตกระบาดใหม่

ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.75 % ปิดที่ 387.60 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 13,086.16 จุด ลดลง 115.73 จุด หรือ -0.88 % , ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,474.66 จุด ลดลง 36.79 จุด หรือ -0.67 % และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,334.35 จุด ลดลง 50.89 จุด หรือ -0.80 %

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน ที่เข้าทดสอบเมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มเดินทาง, กลุ่มน้ำมันและก๊าซ

และกลุ่มธนาคาร ปรับตัวลง หลังจากที่จะยานขึ้นอย่างมากในเดือนนี้รับข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19

นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลกของโรคโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การดำเนินมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจความเห็นโดยรอยเตอร์คาดว่า เศรษฐกิจยุโรปจะหดตัวลง 2.5 % ในไตรมาส 4/2563 หลังจากขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 12.6 % ในไตรมาส 3

หุ้นอิสตันบูลของเยอรมนี ร่วง 3.4 % หลังเปิดเผยว่าบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานอีก 5,000 ตำแหน่ง เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากวิกฤตของโรคโควิด-19 ระบาด หุ้นออร์วีเจียน แอร์ ร่วง 15.7 % หลังยืนยันล้มละลายหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาด

กรุงโซลระบอดระลอก3

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติเกี่ยวกับโควิด-19 ของเกาหลีใต้ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด ยืนยันผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 30,017 คน เพิ่มขึ้น 363 คน นับเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งเกาหลีใต้ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่รายวันมากกว่า 300 คน และเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 10,000 คน ภายในระยะเวลา 80 วัน หรือนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งสถิติผู้ติดเชื้อสะสมของเกาหลีใต้ในเวลานั้นเพิ่งผ่านหลัก 20,000 คน

ขณะที่สถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยแล้วมีจำนวนอย่างน้อย 26,263 คน เพิ่มขึ้น 165 คน ส่วนสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 501 คน โดยเพิ่มขึ้น 3 คนในรอบวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยืนยันผู้ติดเชื้อคนแรก เมื่อวันที่ 20 ม.ค. และผู้เสียชีวิตคนแรก เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา

ด้าน นพ.ยุน แท-โฮ อธิบดีกรมควบคุมโรคของเกาหลีใต้ กล่าวว่า สถานการณ์สำหรับกรุงโซล และพื้นที่ใกล้เคียงในตอนนี้ ถือเป็นระลอกสามต่อจากระลอกแรก ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. ตามด้วยระลอกสอง เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา หากการพบผู้ติดเชื้อในกรุงโซลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉลี่ยเพิ่มเป็นมากกว่า 200 คน ภายในระยะเวลา 7 วันข้างหน้า จากสถิติตอนนี้คือ 153 คน อาจต้องมีการยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมอีก จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.5 เพิ่มขึ้นจาก 1.0 เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่พบที่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ฆ่าตัวมิงค์หวั่นไวรัสกลายพันธุ์
ทางการเดนมาร์ก กล่าวว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์ที่พบในฟาร์มมิงค์หลายแห่งของเดนมาร์ก โดยได้กำจัดมิงค์ 15-17 ล้านตัวใน

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 57,228,106 คน

เสียชีวิต : 1,365,461 คน/รักษาหาย : 39,719,542 คน

ติดเชื้อในไทย : 3,892 คน/เสียชีวิต : 60 คน

วันที่ 20 พ.ย. 63 ติดเพิ่ม : 4 คน

ฟาร์มทุกแห่งของประเทศ เพราะพบการระบาดของไวรัสโคโรนาในสัตว์ขนปุยเหล่านี้ และยังเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ เจ้าหน้าที่กล่าวกันว่าไวรัสที่กลายพันธุ์นี้มีความไวต่อแอนติบอดีน้อยลง ก่อความวิตกว่าอาจลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังพัฒนาอยู่นอยู่

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมมิงค์ของสวีเดนนับว่ายังเล็กกว่าของเดนมาร์กมาก แต่เจ้าหน้าที่สวีเดนกล่าวกันว่า ไวรัสโคโรนาที่พบในฟาร์มมิงค์หลายแห่งของประเทศยังไม่ใช่สายพันธุ์กลายพันธุ์แบบเดียวกับที่พบในเดนมาร์ก

วันเดียวกัน เอเอฟพี รายงานว่า ทางการไอร์แลนด์กำลังวางแผนจะฆ่ามิงค์ทั่วประเทศ เนื่องจากความวิตกเรื่องไวรัสกลายพันธุ์แบบเดนมาร์ก แม้กระทรวงเกษตรจะยอมรับว่า การทดสอบฝูงมิงค์ในประเทศจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อก็ตาม รายงานของสื่อในไอร์แลนด์กล่าวว่า ฟาร์มมิงค์ 3 แห่งของไอร์แลนด์มีมิงค์รวมกันประมาณ 100,000 ตัว



คุณแก้รัฐธรรมนูญ

มี

ข่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) สนับสนุนให้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล เป็นประธานคณะกรรมการ โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานวิปรัฐบาล ในฐานะกรรมการ ระบุว่า นายวิรัชมีความเหมาะสมเพราะเคยเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการมาก่อน อีกทั้งยังเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลอีกด้วย

คณะกรรมการจำนวน 45 คนที่ประกอบด้วย ส.ส. 30 คน และ ส.ว. 15 คน จะประชุมครั้งแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. โดยในวันดังกล่าวจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้นเลย

ไม่แปลกใจที่จะให้นายวิรัชดำรงตำแหน่งแม้จะไม่ได้เป็นนักกฎหมายก็ตาม เพราะในชั้นคณะกรรมการถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ จะกำหนดเนื้อหาต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กระบวนการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และกระ



วิรัช รัตนเศรษฐ์

บวนการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลาถึง 240 วัน แต่ร่างของฝ่ายค้านใช้เพียง 120 วัน

นายวิรัชถือว่ามีความอาวุโสและเก๋าเกมกว่าคนอื่นๆ ที่มีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ จึงถูกส่งเข้าไปคุมเกมในครั้งนี่เพื่อสู้กับฝ่ายค้าน

สำหรับเกมในสภาที่ผ่านมา นายวิรัชถือว่ามึบบทบาทค่อนข้างมาก มีความสนิทสนมกับพรรคพวกในฝ่ายค้านเยอะโดยเฉพาะคนในพรรคเพื่อไทย

ในช่วงการลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่ 1 นายวิรัชตกเป็นเป้าหมายของมือบ หลังลุกขึ้นอภิปรายให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรอย่างเข้มงวด หลังฝ่าแนวกันเพื่อจะเดินทางมารัฐสภา

บทบาทในพรรคพลังประชารัฐของนายวิรัชก็มีค่อนข้างเยอะ ถือเป็นคนที่ “บักป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้ความไว้วางใจเรื่องการคุมเกมในสภา และยังคงคอยให้คำปรึกษาแก่พลเอกประวิตรในหลายเรื่อง

ขณะเดียวกัน นายวิรัชไม่ค่อยลงรอยกับร้อยเอกชราวุฒิสพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีปัญหาเรื่องการจัดสรรตำแหน่งและการทำงานในสภาหลายครั้ง.